



## ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป โดยการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์จากกรมการค้าภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังจากกรมบัญชีกลาง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ไปแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์จากกรมการค้าภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังจากกรมบัญชีกลาง ยังไม่หมดอายุ

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งสองตำแหน่งนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการภายในเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

๔. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือเรียกกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ให้ผู้มีรายชื่อเฉพาะลำดับที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และผู้มีรายชื่อเฉพาะลำดับที่ ๑ และ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ชั้น ๑๔ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเริ่มปฏิบัติราชการในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามที่ได้ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่ถึงลำดับที่ได้รับการจัดจ้างในครั้งแรกนี้ เมื่อถึงลำดับที่จะเรียกจัดจ้างในครั้งต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะติดต่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามที่อยู่ของผู้ผ่านการเลือกสรรได้แจ้งไว้ตามใบสมัคร ฉะนั้น หากผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่เคยแจ้งไว้ จะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ท.

(นายทศพล ทังสุบุตร)

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	เลขประจำตัวสอบผู้ผ่าน การเลือกสรรบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๕	๒๐๓๘	นางสาวดารินทร์ กาเข้ม
๒	๑๐๐๒	๒๐๖๑	นางสาวศรณีย์ คงขวัญ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	เลขประจำตัวสอบผู้ผ่าน การเลือกสรรบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๐๗	๖๔๐๕๐๐๒๓	นายภัทรพล มิตดี
๒	๒๐๐๓	๖๔๐๕๐๐๙๕	นางสาวอินทร์ธิดา จารุจันทร์
๓	๒๐๐๔	๖๔๐๕๐๐๓๕	นางสาวยุพาวดี มีวงศ์
๔	๒๐๐๒	๖๔๐๕๐๐๒๒	นางสาวดวงฤทัย ยอดศรี
๕	๒๐๐๑	๖๔๐๕๐๐๑๖	นางวรรณุช สุคันธเมศ